
 

 

133. löggjafarþing 2006�2007.
Þskj. 232  �  229. mál.

Fyrirspurn
til sjávarútvegsráðherra um hrefnu og botnfisk.

Frá Sigurjóni Þórðarsyni.

Hvað er áætlað að hrefnustofninn í miðhluta Atlantshafsins sem heldur sig við Ísland éti
mikið af botnfiski árlega?


